

## ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

## เรื่อง รับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๘/๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย ดังนี้

## นโยบายพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗

## ปฏิรูปประเทศไทยด้วยวิถีทางสหกรณ์

นโยบายพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย มีเป้าหมายโดยรวม ในการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาประชาชนไทย สังคมไทยให้มีจิตสำนึกต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติ ให้ก้าวเข้าสู่ระเบียบของสังคมใหม่ โดยแนวคิดแห่งคนรุ่นใหม่ กล่าวคือ การพัฒนาพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดค่านิยมในการเสียสละเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวมของประเทศชาติ การเคารพรักษาระเบียบวินัย กฎหมาย ความซื่อสัตย์กตัญญู ยึดมั่น สัจจะ จริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราช ตลอดทั้งให้บังเกิดความสมบูรณ์พูนสุข ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเพิ่มพูนศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก โดยใช้นโยบายทางการเมืองและการบริหารเป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีรายละเอียดนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

## ๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ

นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการของพรรคอยู่บนพื้นฐานของการปฏิรูปการเมืองให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบคือ ประชาชนต้องมีสิทธิและหน้าที่ มีบทบาทการกำกับตรวจสอบกลไกของรัฐ รวมทั้งประชาชนต้องมีวินัย

ทางการเมืองการปกครอง มีสิทธิและหน้าที่บนบรรทัดฐานของกฎหมาย กฎระเบียบของสังคมที่มีเสรีภาพ เสมอภาค จริยธรรม สามัคคีธรรมและดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความผาสุกของประชาชน โดยเทิดทูนดำรงไว้ และปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

พรรคจะปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการของประเทศไทยอย่างจริงจัง เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาการปกครอง การเศรษฐกิจและสังคม ประชาธิปไตยโดยมีแนวทาง ดังนี้

(๑) พรรคจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและพัฒนาสถาบันการเมือง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นใดที่จะนำมาสู่ความเป็นประชาธิปไตย และปรับปรุงการบริหาร ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๒) พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอิสระของอำนาจอภิไธยทั้งสาม ได้แก่ อำนาจ นิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ โดยแยกเป็นอิสระแต่สามารถสมดุลทางอำนาจต่อกัน และกัน โดยมุ่งเน้นถึงสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยหลักมนุษยธรรมสากล

(๓) พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารราชการ โดยให้ชุมชน สามารถปกครองตนเองโดยระบบเลือกตั้งผู้บริหารในแต่ละชุมชนตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตย โดยรับฟังความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อคนกลุ่มน้อย อย่างเท่าเทียมกัน

(๔) พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการจัดการ และการปฏิรูป ระบบราชการรวมถึงบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอันเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการบริหารงาน เพิ่มความ สมบูรณ์แบบสามารถเอื้อประโยชน์ ความคล่องตัวของการบริหารราชการแผ่นดิน และการให้บริการ แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม ตรวจสอบพัฒนาการด้านเจตคติและ ค่านิยม พฤติกรรมของข้าราชการ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ โดยปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง เงินเดือนรายได้ สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และระบบการประเมินผลเพื่อส่งเสริมคนดีมีความตั้งใจ ให้ก้าวหน้า ขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้น้อยลงหรือให้หมดไปในที่สุด

(๕) พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความสำคัญยิ่ง ในการจัดสรรงบประมาณให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในอัตราที่สูงขึ้น และให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของ ตนเองได้

(๖) พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหมด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงเพื่อหาแนวทางที่ดีในการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจบางหน่วย ให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเพิ่มขึ้น

## ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

พรรคยึดมั่นในเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและรัฐสวัสดิการโดยเน้นแนวทางและอุดมการณ์สหกรณ์เป็นหลักใหญ่ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเป็นลำดับอย่างเป็นแบบแผนที่จะเอื้ออำนวยแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ สร้างพื้นฐานการพัฒนาการเกษตรให้เข้มแข็งเสียก่อนคือ ให้ประชาชนคนไทยพอมีพอกิน พอใช้ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพแล้วจึงค่อยพัฒนาสร้างเสริม ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมเป็นขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญทุกขั้นตอนของการพัฒนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(๑) พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเกษตรให้มั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ ก่อนที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับอนาคตของประเทศที่ต้องเป็นประเทศเกษตรอุตสาหกรรม โดยเร่งปรับปรุง ปัจจัยการผลิต เพื่อให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สัมพันธ์กับพาณิชย์กรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงจัดตั้งตลาดกลาง พืชผลทางการเกษตรอันจะเป็นการรองรับผลผลิตทางการเกษตรและการประกันราคาสินค้าเกษตรโดยอาศัยกลไกของสหกรณ์การเกษตร และพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็งโดยมีรัฐเป็นผู้สนับสนุนทุนและการบริหารจัดการ

(๒) ปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจการลงทุนของเอกชน เป็นการกระตุ้นการพัฒนาความเจริญของเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมให้ประเทศไทยมีธุรกิจระหว่างประเทศที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ รวมทั้งเปิดรับการขยายตัวและเปิดกว้างการลงทุนเสรีจากต่างประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว

(๓) ส่งเสริมการกระจายรายได้ การสร้างงานสู่ภูมิภาคและชนบท โดยปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้าง ความเจริญและเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ โดยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อความคล่องตัว และนำไปสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม โดยจัดระเบียบแบ่งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม การผลิตและการส่งออก รวมทั้งจัดตั้งองค์การร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาพัฒนาและประสานงานในการดำเนินนโยบายด้านอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินนโยบายต่าง ๆ ได้รวดเร็วเหมาะสม สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อเอกชนและประเทศชาติมากที่สุด การส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและสนามบินมาตรฐานที่ทันสมัย อุโมงค์เรือ การเดินเรือ และการส่งสินค้าทางอากาศเพื่อรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และลด การพึ่งพาการขนส่งจากต่างประเทศ เป็นการรักษาเงินตราจำนวนมหาศาลในแต่ละปี นอกจากนี้ การส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมครัวเรือนสู่ภูมิภาค ให้ขยายตัวอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าจากอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

(๕) พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการด้านการเงิน การคลังและภาษีอากรของ ประเทศให้เป็นระบบสากล โดยให้มีการปรับโครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพและมีให้ จัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน รวมถึงการเร่งปรับโครงสร้างและลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคล นิติบุคคล ภาษีและ ค่าธรรมเนียม และการส่งออกให้ลดลงต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อเป็นการลดภาระของเอกชนและนักลงทุน เป็นการขยายพื้นฐานในการสนับสนุนการลงทุนในประเทศจากต่างประเทศและเป็นการขยายฐาน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และการลงทุนในระดับโลกในระบบเสรีนิยมอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ให้มีการปรับโครงสร้างภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นนั้นได้รับการแบ่งปัน ผลประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น

(๖) พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงการบริการประชาชน ด้านสาธารณสุข ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการบริการขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งต้องผูกพันกับสภาวะสภาพสิ่งแวดล้อมจะพิทักษ์ปกป้องดูแลความปลอดภัยของประชาชน ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม และขจัดมลพิษ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของประชาชนและท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่น ให้ชุมชนจัดการบริหาร ปรับปรุงรักษาทรัพยากรเหล่านั้นด้วยตนเอง หรือส่งเสริมเอกชน เป็นผู้ลงทุน โดยรัฐเป็นผู้กำกับดูแลและอำนวยความสะดวก ซึ่งรัฐจะต้องดูแลอัตราค่าสาธารณสุขปลอดภัยที่มีผล กับประชาชน

### ๓. นโยบายด้านต่างประเทศ

พรรคจะสนับสนุนส่งเสริม และยึดมั่นนโยบายอิสระ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างมิตรภาพกับนานาประเทศ โดยไม่ยึดถือข้อแตกต่างในลัทธิการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และสังคมโดยไม่แทรกแซงความขัดแย้งใด ๆ ของนานาประเทศ และสนับสนุนการระงับข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างประเทศโดยสันติวิธีอีกทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและข้อตกลงใด ๆ ที่มีกับนานาประเทศ ตามมูลฐานแห่งความเสมอภาค ยุติธรรม และยึดมั่นต่อกฎบัตรสหประชาชาติ และปริญญญาสากลว่าด้วย “สิทธิมนุษยชน” รวมถึงการสนับสนุนความร่วมมือในระหว่างกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

### ๔. นโยบายด้านความมั่นคง

พรรคสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศมีความมั่นคง แข็งแกร่ง พร้อมเพรียง และทันสมัย กองทัพไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นสิ่งรับประกันในความเป็นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยพัฒนากองทัพให้มีขนาดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ในการป้องกันประเทศ รวมถึงการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในราชการ เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และอื่น ๆ จากต่างประเทศ อีกทั้งมีนโยบายเป็นมิตรไม่รุกรานผู้ใดและปกป้องประเทศชาติ ไม่ให้ผู้ใดรุกรานอธิปไตย และแก้ไขปัญหาทางการทูตอย่างสันติวิธี โดยจะประสานนโยบายการต่างประเทศกับการทหารให้ใกล้ชิดสอดคล้องเหมาะสมไปในทางวิถิต่างเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทางทหารไม่ว่ากรณีใดแต่กองทัพไทย ต้องมีความพร้อมและขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง และผลประโยชน์ของประเทศจากการรุกรานของประเทศอื่น ๆ รวมถึงการใช้กองทัพในการปราบปรามการก่อการร้ายและการรักษาความสงบภายในประเทศ

### ๕. นโยบายด้านสังคม

พรรคสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมประชาชนให้มีมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมให้อื้ออำนวยต่อการแก้ปัญหาสังคม โดยตั้งและขยายสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และให้มีตั้ง “กองทุนการศึกษาแห่งชาติ”

เพื่อเป็นกองทุนสำหรับสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศให้จบการศึกษาสายอาชีพขั้นสูงหรือจบการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย รวมทั้งให้มีการขยายการศึกษานอกระบบ โดยยึดหลักของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Long Life Education) โดยเน้นให้ทุกคนในสังคมมีระเบียบวินัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พรรคจะสนับสนุนด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยปรับปรุงค่าจ้าง รายได้ สวัสดิการ ค่าจ้างขั้นต่ำตามสภาพค่าครองชีพในแต่ละเวลาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง โดยยึดหลักการการเพิ่มค่าแรง แบบอัตราก้าวหน้าเป็นหลักปฏิบัติ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหภาพแรงงานกลุ่มแรงงาน สภาองค์กรลูกจ้าง สมาคมนายจ้างและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญของผู้ใช้แรงงาน ให้มีมาตรฐาน ในชนชั้นกลางของประเทศ โดยการสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานให้แข่งขันกับนานาชาติได้

พรรคจะสนับสนุนให้มีการขยาย “ระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้การรักษาบริการประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป เช่น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และสนับสนุนการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แก่ผู้ยากจน เร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสาขา ให้เพียงพอต่ออัตราการเพิ่มของจำนวนประชากร รวมทั้งสนับสนุนอาสาสมัครด้านสาธารณสุขและงบประมาณให้เพียงพอ

พรรคจะดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายผดุงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมในสังคมและจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่างกาย สิทธิเสรีภาพ และการประกอบอาชีพโดยสุจริต โดยประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายได้รับการปฏิบัติและความคุ้มครองเช่นเดียวกันและเท่าเทียมกัน รวมถึงส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมความเสมอภาคทุกด้านของสตรีและบุรุษ รวมทั้งสนับสนุนองค์กรสตรีต่าง ๆ พัฒนาสิทธิและให้โอกาสให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้เสียเปรียบและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

## ๖. นโยบายกรุงเทพมหานคร

พรรคมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาของคนเมืองหลวง เพื่อลดความแออัดของชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะสนับสนุนการสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในการขนส่งประชาชนจากต้นทางจนถึงปลายทางตามกำหนดและถึงที่หมายได้ตามกำหนดเวลาที่แน่นอน เช่น ระบบที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน และบนพื้นที่ไม่กีดขวางการจราจร ปรับปรุงการเดินรถประจำทางให้มีประสิทธิภาพ

ในการรักษาเวลาเดินทาง ให้แน่นอนสม่ำเสมอ ให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง และมีค่าโดยสารที่เหมาะสม และสนับสนุนขยายระบบทางด่วนให้เชื่อมโยงกันและขยายเส้นทางเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร

#### ๗. นโยบายการป้องกันประเทศและความมั่นคง

พรรคจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศในภูมิภาคลง โดยการเข้าร่วมในเวทีการเจรจาด้านความมั่นคงของอาเซียน การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และกับกองทัพของชาติพันธมิตรของไทย โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารและการจัดการระบบระวังภัยทางทะเล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันของชาติอาเซียน

พรรคจะสร้างเสริมความทันสมัยทางทหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางทหารของโลกในด้านต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างคุณภาพของกำลังพล การยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธต่าง ๆ และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกองทัพให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใหม่ โดยให้มีการบูรณาการด้านกำลังพลเพื่อให้การจัดจำนวนอัตราและโครงสร้างด้านกำลังพลของกองทัพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลง โดยปรับขนาดกำลังพลของกองทัพให้มีความเหมาะสม สร้างกองทัพให้มีกองทัพที่มีขนาดกะทัดรัด และให้กองทัพช่วยเหลือสังคมโดยการเข้าไปมีบทบาทในงานด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การค้าของผิดกฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

#### ๘. นโยบายด้านสหกรณ์

พรรคเชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ว่าเป็นแนวทางที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยสหกรณ์ตั้งอยู่บนคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค

ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพรับผิดชอบต่อสังคมและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น พรรคจึงจะยึดแนวทางดังกล่าวกำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

(๑) พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นสถาบันเกษตรกรที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกที่เป็นเกษตรกร ๑๑ ล้านครัวเรือน ให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างครบวงจร โดยการสนับสนุนงบประมาณให้สหกรณ์การเกษตรบริหารจัดการ และจัดทำโครงการพัฒนาจังหวัดละหนึ่งร้อยล้านบาท รวมถึงการขยายการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรจนถึงระดับตำบล

(๒) พรรคจะสนับสนุนการจัดตั้งและขยายการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งในเขตเมืองและชนบทเพื่อให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีบทบาทในการสร้างการออมเงิน โดยให้ประชาชนออมเงินเป็นประจำ และรัฐสนับสนุนการออมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นหลักประกันในอนาคต รวมถึงเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และสามารถพัฒนาเป็นธนาคารชุมชนที่จะนำไปสู่การจัดตั้ง “ธนาคารสหกรณ์” ในอนาคต

(๓) พรรคจะสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าและบริการเพื่อสร้างทางเลือกในรูปแบบสวัสดิการสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย และชนชั้นกลางที่ทำงานประจำในเขตเมือง

(๔) พรรคจะดำเนินการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานสหกรณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการผลักดันให้มีการจัดตั้งกระทรวงสหกรณ์เพื่อดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ทั่วประเทศ

ข้อบังคับพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗

.....

ข้อบังคับพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย พ.ศ.๒๕๕๗ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารพรรค และการดำเนินกิจการทางการเมืองของพรรคให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดข้อบังคับพรรคไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗”



ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHUE SAHAGON THAI PARTY” ชื่อย่อภาษาไทย “พ.พสท” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “PST”

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

(๑) พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย ใช้เครื่องหมาย ดังนี้



(๒) โดยมีความหมายดังนี้

พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย หมายถึง ความร่วมมือของสหกรณ์ไทย

รูปฟันเฟือง รวงข้าว หมายถึง การขับเคลื่อนประเทศและการเกษตร

รูปวงกลมสีรุ้ง หมายถึง โดยความร่วมมือของกระบวนการสหกรณ์ไทย

ข้อ ๕ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๓๒๑/๕๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐

ข้อ ๖ สาขาพรรคเพื่อสหกรณ์ไทยที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดให้เรียกว่า “สาขาพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย ลำดับที่..... จังหวัด.....”

## หมวด ๒

## สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของพรรค

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด และให้คำรับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคนตามสถานที่ที่พรรคกำหนด

ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา พร้อมด้วยคำคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทำเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย

คำคัดค้านให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแล้วแต่กรณี และให้สงวนคำคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ

ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรคโดยจะมีคำคัดค้านหรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าเป็นที่สุด

ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

- (๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
- (๔) พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น
- (๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
- (๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
- การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยมติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองเดิมต่อไปก็ได้

ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องดำเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด

#### หมวด ๓

#### สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค

- ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- (๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
- (๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ

(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค

(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย

(ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค

(ข) เป็นผู้ที่จะพร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทำงานเพื่อพรรค และอุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค

(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป

(ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตำหนิจากคณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรค และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค ด้วยจิตสำนึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน

(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค

(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง

(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ

(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทำลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

#### หมวด ๔

#### ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้

(๑) พรรคจะดำเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์

(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิก ให้มีสมรรถภาพต่อการดำรงชีวิตของตนเอง และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ

(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อำนาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก

(๔) พรรคจะให้ความสำคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรค เป็นบุคคลสำคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค

#### หมวด ๕

#### การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กำหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขายิ่งขึ้น

(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี

(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ำเสมอ

(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปราย หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง

## หมวด ๖

## วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค

## กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกำหนดวินัยดังต่อไปนี้

(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค และไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคำสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง

(๒) ไม่ใช่ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทำลาย

(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรค ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของพรรค ทั้งนี้ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที

(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป

(๖) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พียงนำความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม

(๗) ในการดำเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทำให้การเมืองมีคุณธรรมสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(๒) ประพฤติและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

- (๓) ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
- (๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบโตใหญ่ด้วยการเสียสละ และให้ความรู้ความเข้าใจ ของพรรคให้กับผู้อื่น
- (๕) มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
- (๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
- (๗) มีจิตสำนึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

## หมวด ๗

## คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๑๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค จำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรค
- (๓) เลขาธิการพรรค
- (๔) รองเลขาธิการพรรค
- (๕) เภรัญญิกพรรค
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
- (๗) โฆษกพรรค
- (๘) กรรมการบริหารอื่น

ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรค โดยการลงคะแนนลับ ตามลำดับดังนี้

- (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
- (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจำนวนตามที่กำหนดใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่ง ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน

ข้อ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกรณีเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ และอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ข้อ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
- (๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกำหนด
- (๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย

เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่แทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทำภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้อ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ

- (๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- (๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๒๒
- (๓) กรรมการบริหารพรรคว่างลงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

เมื่อตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง ให้รองหัวหน้าพรรคตามลำดับต้นทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรค ให้กรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน โดยให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

หากคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะยกเว้นตาม (๒) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง



ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค  
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค

(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง และผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เงินวงเงินตามที่กฎหมายกำหนด

(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรรเป็นจำนวนรวมโดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล

(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

(๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค

(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๗) เลิกพรรค

(๘) อำนวยการต่าง ๆ และกระทำการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๙) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรคและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำพรรคหรือชั่วคราว

(๑๔) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ

(๑๕) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบของพรรค

ข้อ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดำเนินการประชุมใหญ่พรรค

(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการการประชุมดังกล่าว

(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคำสั่งพรรค

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมืองให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรค

(ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค

(๒) รองหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๓) เลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค มอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรค ในกิจการที่หัวหน้าพรรค มอบหมายให้ปฏิบัติ

(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ บริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค

(ง) เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานใหญ่พรรค

(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ บริหารมอบหมาย

(๕) เภรัญญิกพรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สินหนี้สินและ งบการเงิน ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจากตำแหน่ง ของสมาชิก

(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้

(ก) แลกเปลี่ยนที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค

(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค มอบหมาย

#### หมวด ๘

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อ ๒๖ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ

(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่สุด

#### หมวด ๙

##### แผนและกำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๒๗ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา

ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้สมาชิกของพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคนซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จัดประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ภายหลังจากการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสาขาพรรค ส่งรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ทำการสาขาพรรคการเมือง ไปยังหัวหน้าพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ

ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเป็นผู้ดำเนินการซึ่งประกอบด้วย

(๑) ประธานสาขาพรรค

(๒) รองประธานสาขาพรรค

(๓) เลขานุการสาขาพรรค

- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) เภรัณญิกสาขาพรรค
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
- (๗) โฆษกสาขาพรรค
- (๘) กรรมการอื่น ๆ

ข้อ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองกรณีเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม่ และอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ข้อ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนนลับตามลำดับ ดังนี้

- (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกำหนดจำนวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๒๙
- (๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรกแล้วเลือกรองประธาน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๓๒ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
- (๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
- (๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
- (๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
- (๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
- (๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ

(๘) จัดทำแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ประธานสาขาพรรค

(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค

(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และเป็นประธานการประชุม

(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดำเนินการประชุม

(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามวัน ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมือง ให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค

(ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมาลำดับต้นทำหน้าที่แทน

(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย

(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(ก) ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ

(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

- (ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
- (ง) กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
- (๕) เภรัณยูิกสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจ่าย บัญชีทรัพย์สินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกำหนด
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอำนาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
- (๗) โฆษกสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
- (ก) แลกงมดีที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
- (ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
- (๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ประธานสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งต้องกระทำภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

หากตำแหน่งประธานสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้รองประธานสาขาพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานสาขาพรรค ให้กรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน โดยให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้อ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) กรรมการสาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด

เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ในกรณีที่มิเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ คณะกรรมการบริหารพรรคจะดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้สมาชิกสาขาพรรคจำนวนหนึ่งดำเนินการก็ได้

ข้อ ๓๖ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ให้มอบหมายให้รองประธาน สาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้

ข้อ ๓๗ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปี และรับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๓๘ เมื่อดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กำหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง



## หมวด ๑๐

## การประชุม

## ส่วนที่ ๑

## การประชุมใหญ่พรรคการเมือง

ข้อ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง

ข้อ ๔๐ องค์กรประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมีดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด

(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาพรรคการเมือง

(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๔๑ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๐ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะเป็นองค์กรประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๔๒ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลำดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับถัดมาทำหน้าที่แทนถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทำหน้าที่แทน

- ข้อ ๔๓ การดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
- (๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
  - (๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
  - (๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขานุการพรรคการเมือง รองเลขานุการพรรคการเมือง เภรัณยูภิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
  - (๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
  - (๕) รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
  - (๖) แผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
  - (๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจำปีของพรรคการเมือง
  - (๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
  - (๙) กิจการอื่นตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
- การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
- ข้อ ๔๔ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราวให้หัวหน้าพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย

## ส่วนที่ ๒

### การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๔๕ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้าพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอจากกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุมให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

### ส่วนที่ ๓

#### การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

ข้อ ๔๙ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย

(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาร่วมประชุม กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๐ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรคไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมและให้เลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ข้อ ๕๑ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) รับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค

(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๒ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราวให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

#### ส่วนที่ ๔

##### การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๓ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธานสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำร้องขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ก็ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทนและให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

#### หมวด ๑๑

##### การบริหารการเงินและทรัพย์สิน

##### และการจัดทำบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง

ข้อ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย

- (๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
- (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
- (๓) บัญชีแยกประเภท
- (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

#### หมวด ๑๒

รายได้ของพรรคการเมือง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

และค่าบำรุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง

ข้อ ๕๘ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง
- (๒) เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
- (๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม

หาทุนของพรรค

(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการบริจาคแก่พรรคการเมือง

(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน

(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค

ข้อ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบำรุงพรรคประจำปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไร และจะเก็บเมื่อใดนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๖๐ การบริจาคแก่พรรคการเมืองให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

#### หมวด ๑๓

#### การลงโทษสมาชิก

ข้อ ๖๑ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันควรแก่การลงโทษต้องทำเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

ข้อ ๖๒ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๑ แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอำนาจให้กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทำการสอบสวนข้อกล่าวหา นั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งยกข้อกล่าวหา นั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลให้เสนอข้อกล่าวหา นั้นพร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่เกินกว่าห้าคน เป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

ข้อ ๖๓ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา

(๒) ยกข้อกล่าวหา

(๓) ตำหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเป็นที่สุด

ข้อ ๖๕ การพ้นจากสมาชิกพรรคกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๔ วรรคสอง ให้หัวหน้าพรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดำเนินการต่อไป ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคสาม

#### หมวด ๑๔

##### การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค

ข้อ ๖๖ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทำได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค

ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดำเนินการดังนี้

(๑) ผู้ตัดสินใจมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

#### หมวด ๑๕

##### การเลิกพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ ภายหลังจากการชำระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

##### รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย

คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย จำนวน ๘ คน ดังนี้

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ๑. นายพรชัย อินทร์สุข         | หัวหน้าพรรค          |
| ๒. ว่าที่ร้อยตรี ไพรวรรณ จันท | รองหัวหน้าพรรค       |
| ๓. นางสาวอารีย์ ทวนทัย        | เลขาธิการพรรค        |
| ๔. นางสาวรุ่งทิภา สูงปานเขา   | รองเลขาธิการพรรค     |
| ๕. นางสาวเพลินทิพย์ หลวงราช   | เหรัญญิกพรรค         |
| ๖. นางสาวบุญลือ ทวนทัย        | นายทะเบียนสมาชิกพรรค |

๗. นายสุรศักดิ์ อินทรทรวอด

โฆษกพรรค

๘. นายชลวิทย์ อ่อนตา

กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ศุภชัย สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง